

Số: 1186/TCT-DNL

V/v: thực hiện hoá đơn điện tử vận
chuyển hàng không

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3564/TCTHK-TCKT ngày 28/12/2012 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Tổng công ty) báo cáo về việc thực hiện hoá đơn điện tử vận chuyển hàng không. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Do đặc thù hoạt động của ngành hàng không, Tổng cục Thuế đã có công văn chấp thuận "Vé điện tử" Tổng công ty đang sử dụng cho vận chuyển hành khách xuất từ Website thương mại của Vietnam Airlines được thiết kế theo mẫu chung của Hiệp hội Hàng không quốc tế (IATA) là hoá đơn điện tử, trên "Vé điện tử" không nhất thiết phải có Mẫu số, Ký hiệu và Số thứ tự hoá đơn (Công văn số 427/TCT-CS ngày 29/01/2011) và chữ ký không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người bán, chữ ký điện tử của người mua (Công văn số 3266/BTC-TCT ngày 12/03/2012).

Vướng mắc mà Tổng công ty gặp phải là do thiết kế và cơ chế hoạt động của hệ thống xuất vé điện tử mới mà Tổng công ty sử dụng không cho phép phân chia các dải seri vé điện tử cho từng đại lý, phòng vé trong bán vé truyền thống hay bán vé qua Website TMĐT (trong khi hệ thống Sita trước đây thực hiện được). Đề nghị Tổng công ty phải có biện pháp khắc phục để có thể tách riêng được dải số vé điện tử để đảm bảo theo dõi được rõ ràng và sử dụng đúng số hoá đơn điện tử đã thông báo phát hành. Do hoạt động hàng không là hoạt động đặc thù, theo Tổng công ty thì nhà cung cấp dịch vụ phần mềm về hệ thống xuất vé trên thế giới không nhiều, việc chuyển đổi hệ thống cần phải có thời gian, do đó, đề nghị Tổng công ty phải thực hiện trước tháng 7/2013.

Trước thời hạn nêu trên, để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Tổng công ty trong thời gian thực hiện chuyển đổi, Tổng cục Thuế chấp thuận:

1. Về Thông báo phát hành hoá đơn điện tử hàng không:

Trước khi sử dụng hoá đơn điện tử, Tổng công ty phải gửi thông báo phát hành hoá đơn kèm theo hóa đơn mẫu tới Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp; cho phép Tổng công ty thực hiện Thông báo phát hành hoá đơn điện tử trên cả dải số dùng chung trong bán vé truyền thống và qua website TMĐT. Tổng công ty phải đăng ký cấu trúc tạo số hóa đơn theo quy định đảm bảo phân biệt được hoá đơn điện tử xuất bán qua website TMĐT và chứng từ/tài liệu vận chuyển hàng không đi kèm theo Hoá đơn tự in đối với kênh bán vé truyền thống.

2. Về Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Hàng quý, Tổng công ty phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Tổng công ty không phải kê khai các chi tiêu: ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, chi tiết cột "từ số.. đến số" và không phải báo cáo đối với vé điện tử là chứng từ đi kèm qua kênh bán hàng truyền thông. Tổng công ty phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đảm bảo kê khai đầy đủ, chính xác doanh thu và các khoản thuế phát sinh của hoạt động vận chuyển.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Hàng không Việt Nam biết, thực hiện./.

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Cao Anh Tuấn

09508964